

Số: 90 /BC-BKTXH

Đắk Gle, ngày 10 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo số 881/BC-UBND ngày 18/11/2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng, An ninh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân huyện tại Thông báo số 68/TB-HĐND, ngày 09/12/2021 về việc phân công thẩm tra, các nội dung UBND huyện trình xin ý kiến TT HĐND huyện khoá XV; Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện chủ trì phối hợp với Ban Pháp chế tổ chức họp thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện, trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Kết quả đạt được.

Trong điều kiện khó khăn, việc dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và kéo dài trong năm 2021, thiên tai và dịch bệnh vẫn còn xảy ra trên địa bàn huyện đã tác động không nhỏ đến tất cả các ngành, lĩnh vực... Với quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự đồng thuận, tích cực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh; các hoạt động kinh tế - xã hội năm 2021 tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác phòng, chống bệnh Covid-19 được thực hiện quyết liệt, nhanh chóng, hiệu quả; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện; chất lượng khám, chữa bệnh ngày một nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính được các ngành, các cấp triển khai tích cực, đồng bộ, dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai có hiệu quả; Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại luôn được chú trọng; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt và triển khai kịp thời.

Báo cáo UBND huyện cho thấy, dự kiến có 18/24 chỉ tiêu¹ chủ yếu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao trong năm 2021 ước thực hiện đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách tăng cao đạt 109,9% kế hoạch, chỉ tiêu trồng mới diện tích cây Mắc Ca đạt 140,3% kế hoạch giao. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện năm 2021 (giá hiện hành) là 2.792 tỷ đồng tăng 339 tỷ đồng so với cùng kỳ

¹ Còn 06 chỉ tiêu không đạt: Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GTSX của các ngành (87%); Tổng sản lượng có hạt (91%); Tỷ lệ bao phủ BHYT (86,7%); Số giường bệnh/10.000 dân (92,17%); Số bác sĩ/10.000 dân (89,47%); tỷ lệ lao động được đào tạo (46,4%).

năm trước (*kết quả thực hiện năm 2020: 2.453 tỷ*), đạt 98% kế hoạch (*Kế hoạch năm 2021: 2.842 tỷ*); Cơ cấu tổng giá trị sản xuất: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản tăng 0,9%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng giảm 1,6%; Khu vực Dịch vụ tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020. Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm là 35.500 triệu đồng, đạt 109,9% NQ HĐND huyện giao và bằng 146% dự toán tỉnh giao; Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 34,7 triệu đồng năm 2020 lên 36 triệu đồng năm 2021, đạt 100% kế hoạch². Đây là kết quả đáng mừng mặc dù chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra.

2. Về hạn chế, khuyết điểm

Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện đã đánh giá khái quát được những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Tuy nhiên, qua công tác giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy còn một số tồn tại như:

Tốc độ tăng trưởng chung 13,88%³ mới đạt 87% kế hoạch và giảm 1,99% so với cùng kỳ. Công tác thu ngân sách còn một số mục thu chưa đạt, đặc biệt là thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất chỉ đạt 19,1%; công tác giải ngân vốn đầu tư còn chậm; một số chỉ tiêu về HTX nông nghiệp⁴, sản phẩm Ocop⁵, HTX nuôi ong⁶ chưa đạt theo chỉ tiêu của Huyện uỷ⁷ đề ra phần đầu thực hiện trong quý IV năm 2021; Công tác tái định cư tập trung hiệu quả chưa cao.

3. Một số nội dung đề nghị UBND huyện chỉnh sửa, làm rõ.

Tại Mục 3, trang 10 đề nghị bỏ cụm từ “*cải cách tư pháp*”.

Đề nghị chuyển nội dung gạch đầu dòng thứ 4, Mục 4, trang 11 về Mục 3 trang 10 cho phù hợp.

Đề nghị bổ sung và làm rõ thêm số liệu tại chân trang số 54, gạch đầu dòng thứ 2 về tổng xử lý 380 trường hợp, trong đó phạt cảnh cáo 24 trường hợp, phạt tiền 352 trường hợp vậy còn 04 trường hợp xử lý ra sao?

Tại Mục 4, trang 11 đề nghị đánh giá rõ thêm tình hình hoạt động của 02 lực lượng DQTV và Công an cấp xã.

Đề nghị UBND huyện cập nhật, biểu đánh giá kết quả của các xã, thị trấn trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội giao năm 2021 để các đại biểu HĐND huyện dễ theo dõi, đánh giá, thảo luận.

II. Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

² Theo Báo cáo của Chi Cục thống kê khu vực ĐăkGlei – Ngọc Hồi.

³ Thị nhóm ngành nông, lâm, thủy sản 15,38% đạt 100% kế hoạch; nhóm ngành công nghiệp, xây dựng 6,72% đạt 46% kế hoạch; nhóm thương mại, dịch vụ 17,53% đạt 100% kế hoạch.

⁴ Mỗi xã, thị trấn có ít nhất một hợp tác xã; riêng 02 xã Mường Hoong và Ngọc Linh xây dựng ít nhất 01 hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực trồng, chế biến dược liệu.

⁵ Có thêm 02 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

⁶ Thành lập 01 HTX nuôi ong rừng lấy mật tại xã Mường Hoong.

⁷ Kết luận số 591-KL/HU ngày 26/10/2021 của Huyện uỷ Đăk Glei về Kết luận Hội nghị lần thứ 6, BCH Đảng bộ huyện khoá XIX.

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Báo cáo. Các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2021, dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và bám sát Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra cho năm 2022, trong đó một số chỉ tiêu⁸ cao hơn Nghị quyết của Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XIX; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Về các chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu năm 2022: BHYT: 87%, thấp hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ, khoá XIX (99,5%); Tỷ lệ xã, thị trấn có nhà văn hoá: 41,66%, thấp hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ, khoá XIX (91%), tỷ lệ thôn làng đạt danh hiệu văn hoá: 77,41% thấp hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ, khoá XIX (85%); Chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn (thu nội địa) dự kiến năm 2022: **40.342 triệu đồng**, nếu không tính tiền thu bán đấu giá quyền sử dụng đất 02 bên đường Lê Hồng Phong là 10.027 triệu đồng (*đây là nguồn thu không thường xuyên và không ổn định*) thì còn lại **30.315 triệu đồng**, bằng với chỉ tiêu giao và thấp hơn Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ, khoá XIX là **32.300 triệu đồng**. Đề nghị UBND huyện làm rõ thêm về các chỉ tiêu này và bổ sung vào phương hướng năm 2022 chỉ tiêu "*Tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo*"⁹ để thực hiện. Ngoài ra, đối với các chỉ tiêu hiện vật khác đề nghị UBND huyện căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ, khoá XIX và quyết định của UBND tỉnh giao để xác định các chỉ tiêu cho phù hợp.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

- Trong phân định hướng chủ yếu giải pháp của UBND huyện có nêu: "*xây dựng các vườn ươm dược liệu trên địa bàn huyện...*", đề nghị UBND huyện làm rõ về nội dung này; theo quan điểm của Ban Kinh tế - Xã hội năm 2022 triển khai thực hiện tốt việc ươm cây giống tại vườn ươm đã xây dựng (xã Mường Hoong) để cung cấp giống cây dược liệu cho nhân dân trong vùng Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp...

- Đối với phát triển HTX: tại khổ thứ 1, trang 16 có nêu "*phát triển hợp tác xã kiểu mới theo Luật HTX...*"; tại khổ thứ 4 trang 16 cũng nêu "*...khuyến khích việc hình thành các tổ hợp tác, HTX nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn...*".

- Đề nghị UBND huyện gộp 02 nội dung này thành 01 ý và biên soạn lại như sau: "*khuyến khích việc hình thành, phát triển tổ hợp tác, HTX nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; chỉ đạo hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX.*

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, rà soát và có các giải pháp phù hợp, đồng bộ, tuyên truyền vận động nhân dân tái định cư để đảm bảo an toàn (*đặc biệt trong mùa mưa lũ...*) sớm ổn định phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân.

⁸ Chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo 13,44%, tỷ lệ bao phủ BHXH 14,8 %.

⁹ Chỉ tiêu này có trong các tiêu thực hiện của Nghị quyết Đại hội BCH Đảng bộ huyện lần thứ XIX, năm 2022 phân đầu *Tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo* đạt 8,5 %

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ năm 2021-2030 huyện Đắk Glei, quy hoạch chi tiết thị trấn Đắk Glei, chi tiết khu trung tâm xã và cụm xã, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 với phương châm quy hoạch phải đi trước một bước để làm cơ sở đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, bố trí dân cư phát triển sản xuất... tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, hành lang đường bộ, vỉa hè; thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm các vi phạm trong các lĩnh vực nêu trên.

- Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; quản lý tốt các nguồn thu và giám sát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn, hạn chế chuyển nguồn sang năm sau. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, rà soát các nguồn thu để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022.

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị được giao làm chủ đầu tư, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác bồi thường GPMB để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia, công trình cấp bách, đẩy mạnh công tác giải ngân, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, nhất là các thông tin về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững", theo kế hoạch¹⁰ của Huyện uỷ.

Tại phần II, Mục 6, trang 18 đề nghị bổ sung thêm công tác tuyên truyền các văn bản liên quan đến quốc phòng an ninh, trong đó có nội dung triển khai thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến luật DQTV năm 2019 theo nội dung yêu cầu của Kế hoạch số 424/KH-UBND, ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Kon Tum.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, khóa XV, xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- TV Ban KT-XH, Ban PC;
- Lưu: VT, ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đình Văn Quý

¹⁰ Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 14/5/2021 của Huyện uỷ Đắk Glei.